

Số: /TB-UBND

Thành phố Lai Châu, ngày tháng 11 năm 2023

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp - Chủ tịch UBND thành phố tại buổi làm việc về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023**

Ngày 16/11/2023, UBND thành phố tổ chức họp Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 do đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp - Chủ tịch UBND, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Phó chủ tịch UBND, lãnh đạo các đơn vị thành viên Tổ công tác, Chủ tịch UBND các xã: San Thàng, Sùng Phài.

Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến tháng 11/2023, UBND thành phố ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư đã bám sát các chỉ đạo của Tỉnh, thành phố và tình hình thực tế để chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; một số khó khăn, vướng mắc đã được quan tâm chỉ đạo. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân còn rất chậm (mới chỉ đạt 36,08% kế hoạch vốn được giao, thấp nhất so với mặt bằng chung toàn tỉnh). Thời gian còn lại của năm 2023 không còn nhiều, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu:

1. Các đồng chí Phó chủ tịch UBND, các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư, Chủ tịch UBND các xã theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt đối với 06 dự án<sup>1</sup> hiện nay có số lượng vốn giao lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân kế hoạch vốn của năm 2023.

Giao đồng chí Bùi Hữu Cam, đồng chí Đỗ Văn Xiêng - Phó chủ tịch UBND chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rút ngắn thời gian thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Trường hợp cần thiết, các đồng chí lãnh đạo UBND

<sup>1</sup> (1). Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ ngã 5 bản Cù Nhà La đến khu đội 5 giao với Đại lộ Lê Lợi;

(2). Dự án: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thành phố Lai Châu

(3). Dự án: Tuyến đường từ QL4D đến bản Tả Chải, Trung Chải xã Sùng Phài

(4). Dự án: Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở phường Đoàn Kết mới giao với đường số 17 phường Quyết Thắng

(5). Dự án: Bố trí ổn định dân cư tập trung vùng đặc biệt khó khăn bản Sin Chải, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu

(6). Dự án: Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng bản văn hoá truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số - Dân tộc Giáy, xã San Thàng.

trực tiếp chỉ đạo việc thẩm định đảm bảo sự tập trung, thống nhất giữa các đơn vị có liên quan.

Đối với trường hợp áp dụng biện pháp cưỡng chế quyết định thu hồi đất, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương củng cố hồ sơ, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND thành phố triển khai đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định.

Giao Chủ tịch UBND các xã, phường (nơi có các Dự án phải thu hồi đất) khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh nguồn gốc sử dụng đất và tài sản, vật kiến trúc trên diện tích đất bị thu hồi để làm cơ sở cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (Chủ tịch UBND phường Quyết Tiến thực hiện nghiêm chỉ đạo tại văn bản số 3553/UBND-TTPTQĐ ngày 14/11/2023 của UBND thành phố liên quan tới xác minh nguồn gốc sử dụng đất thuộc dự án Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở phường Đoàn Kết mới giao với đường số 17 phường Quyết Thắng).

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp. Các vướng mắc phát sinh kịp thời báo cáo về UBND thành phố, Tổ công tác để định hướng, chỉ đạo thực hiện.

## 2. Đối với các đơn vị được giao chủ đầu tư các dự án.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; xác định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đảm bảo 100% theo cam kết là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của của thành phố; phát huy vai trò của cán bộ phụ trách dự án, phân công công việc rõ ràng, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, chất lượng công việc.

Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, bám sát từng dự án, từng hạng mục, tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đảm bảo tiến độ, khối lượng và chất lượng công trình; kịp thời phối hợp với các đơn vị có liên quan tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Đối với các dự án đã hoàn thành khối lượng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và các điều kiện để tổ chức nghiệm thu khối lượng, bàn giao đưa vào sử dụng.

## 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phường chỉ đạo thực hiện tốt công tác lập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu đảm bảo khoa học, đầy đủ, chặt chẽ, đúng

trình tự, thủ tục theo quy định để phục vụ công tác khai thác thông tin, quản lý của các cấp, ngành.

Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng HĐND và UBND thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch, các PCT UBND;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố;
- Chủ tịch UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Thanh Điệp**